

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๕๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๐๑ (กยป)/๗๐๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กรรณา จุฑานนท์

(นางสาวกรรณา จุฑานนท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ณัฐณี), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th



ที่ นร ๑๑๐๑ (กยป)/ ๓/๐๕๗

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕๖๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ นร ๑๑๒๐/๖๘๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ขอเสนอเรื่อง
ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

๒. สาระสำคัญ

สำนักงานฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะได้มีประชุมหารือเพื่อ
การกำหนดแนวทางในการทำงาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยได้จัดส่งผลการพิจารณาการยืนยันหรือปรับปรุงเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ให้สำนักงานฯ แล้ว
ตามความเห็นชอบร่วมกันในคราวการประชุมร่วมประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน
ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการนำเรียนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทราบ
ผลการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ในแต่ละด้านดังกล่าวด้วยแล้ว โดยผลการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ แต่ละ
ด้านสรุปได้ ดังนี้

/ด้าน ...

ด้าน	ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐	ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑. ด้านความมั่นคง	มีมติเห็นชอบกรอบทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ฉบับ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐	
๒. ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน - มีมติเห็นชอบเป้าหมาย ด้านความสามารถในการ แข่งขัน จำนวน ๔ เป้าหมาย	ประเทศไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ำกว่า ๑ ใน ๑๐ ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกโดยองค์กรต่าง ๆ และเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายการเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔-๕ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ในช่วง ๑๕ ปี หลังจากนั้น และเพิ่มรายได้ต่อหัวเป็นอย่างน้อย ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี	๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ภายในปี ๒๕๘๐ ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ในระยะ ๒๐ ปี ๓. ผลผลิตภาพการผลิตรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ๔. ประเทศไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ำกว่า ๑ ใน ๒๐ ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ International Institute of Management Development (IMD)
๓. ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	มีมติยืนยันการใช้กรอบทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เดิมของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐	
๔. ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม - มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง กรอบทิศทางและ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	“เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและพื้นฐานสำคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพในทุกๆ ด้านไปพร้อมกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security)”	“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสามานอันที่กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ”
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม - มีมติเห็นชอบกับการ ปรับปรุงและเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	๑. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ๒. วางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน ๒๕ ลุ่มน้ำ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ๓. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ ๔. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๕. ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๖. ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	1. สร้างเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน (Green Economy Sustainability) 2. สร้างเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืน (Blue Ocean Economy Sustainability) 3. สร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water Security) 4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy Security) 5. การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Development of Urban, Rural, Agricultural and Industrial Areas) 6. สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon & Climate Resilience Society)

ด้าน	ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐	ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ - มีมติเห็นชอบปรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพิ่มเติม	“เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับและเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปรับวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา”	“เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับและเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา”

๒.๒ ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ คณะ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้เริ่มดำเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค รวม ๓๖ ครั้ง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒.๓ สรุปภารกิจของคณะกรรมการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้

ภารกิจ	แผนการปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทำร่างแผนแล้วเสร็จ	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมการรับฟังความคิดเห็น	๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
เสนอที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปฯ	๒๓ มกราคม ๒๕๖๑	
สศช. ดำเนินการรับฟังความเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ		๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูป	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	
กรม. พิจารณาร่างแผนปฏิรูป	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑	
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ ภายหลังจากร่างแผนปฏิรูป ได้รับความเห็นชอบจาก กรม. และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	
คกก. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ		๙ เมษายน ๒๕๖๑
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อกรม.		๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กรม. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอต่อ สนช.		๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
สนช. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ		๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นายกรัฐมนตรีนำร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย		๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒.๔ การดำเนินการของสำนักงานฯ ที่ผ่านมา

๒.๔.๑ การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ขององค์กร “www.nesdb.go.th” การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ Email address ของฝ่ายเลขานุการ หน้า Facebook “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” และ “ร่วมปฏิรูปประเทศไทย” ไปรษณีย์ และโทรสาร เพื่อเพิ่มช่องทางส่วนกลางในการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

๒.๔.๒ การจัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและเอกสารแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ ของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม การเบิกจ่าย การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขออนุมัติโครงการการประชุมรับฟังความคิดเห็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานฯ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะแล้ว

๒.๕ การดำเนินงานในระยะต่อไป

๒.๕.๑ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะจะแบ่งการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ในด้านที่รับผิดชอบ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของประเทศที่ชัดเจน และแนวทางการดำเนินการในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ดังนั้น สำนักงานฯ จะดำเนินการประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของทั้ง ๖ คณะ ให้ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะได้มีการจัดประชุมร่วมประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ คณะ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านร่วมกัน

๒.๕.๒ การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ คณะดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิรูปในแต่ละด้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (๙๐ วันนับจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศฯ ตามมาตรา ๑๐(๒) ของพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศฯ) ดังนั้น สำนักงานฯ จะดำเนินการจัดประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ในช่วงระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปของที่ประชุมร่วมฯ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศฯ

๒.๕.๓ การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลคณะทำงานพิเศษภายในสำนักงานปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวง ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๔๙

E-mail : wanchat@nesdb.go.th

รมช.รองหัวหน้าเขตภาคใต้



(นายวันฉัตร ช่างชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

B ๓๔. ๒๕๖๑